

ประกาศศาลเยาวชนและครอบครัว

จังหวัดนครพนม

เรื่อง ศาลมีคำสั่งว่า นายวิรัตน์ บุญก้อน เป็นคนเสมือนไร้ความสามารถ
และอยู่ในความพิทักษ์ของ นางอนุสรณ์ บุญก้อน

คดีแพ่งหมายเลขดำที่ ยชพ ๑๒๗/๒๕๖๕

คดีแพ่งหมายเลขแดงที่ ๙/๒๕๖๖

ผู้ร้องยื่นคำร้องขอว่า นางอนุสรณ์ บุญก้อน ภริยาโดยชอบด้วยกฎหมายของ นายวิรัตน์ บุญก้อน ซึ่งป่วยมีจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบจนไม่สามารถจะจัดการงานหรือกิจการใดของตนเองได้ ขอให้สั่งให้ นายวิรัตน์ บุญก้อน เป็นคนเสมือนไร้ความสามารถและอยู่ในความพิทักษ์ของ นางอนุสรณ์ บุญก้อน ทางใต้สวนผู้ร้องนำสืบว่า นางอนุสรณ์ บุญก้อน เป็นภริยาโดยชอบด้วยกฎหมายของ นายวิรัตน์ บุญก้อน โดยนายวิรัตน์มีภูมิลำเนาอยู่บ้านเลขที่ ๒๖ หมู่ที่ ๓ ตำบลนางาม อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม นายวิรัตน์และนางอนุสรณ์มีบุตรด้วยกัน ๒ คน คือ นางสาวมลิวรรณ์ บุญก้อน และนายนันทรณ์ บุญก้อน ส่วนบิดาและมารดาของนายวิรัตน์เสียชีวิตแล้ว เมื่อปี ๒๕๕๕ นายวิรัตน์มีอาการคุ้มคลั่งโมโหร้าย ควบคุมอารมณ์ตนเองไม่ได้ กล่าวคือ นอนไม่หลับ ระวังว่ามีคนมาทำร้าย ทำร้ายร่างกายของตนเอง โดยการไฟฟ้าช็อตและเคียวกระโดดจากบ้านพักอาศัยชั้นที่ ๒ อีกทั้งพยายามทำร้ายผู้อื่นโดยใช้มีดไล่ฟัน คนในครอบครัว ต่อมานายวิรัตน์ได้เป็นลมหมดสตินางอนุสรณ์และบุตรนำนายวิรัตน์เข้ารับการรักษา ที่โรงพยาบาลเรณูนคร โรงพยาบาลจิตเวชนครพนม และโรงพยาบาลสมเด็จพระยา ตามลำดับ ภายหลังจากนายวิรัตน์ฟื้นคืนสติมีอาการทางจิตผิดปกติ มีอาการนั่งเหม่อลอย พูดคุยคนเดียว การสื่อสารพูดคุยไม่ตอบสนองนั่งก้มหน้า มีอาการหลงลืมหากเดินไปที่ใดก็ไม่สามารถเดินกลับมาที่เดิมได้ ทั้งยังไม่สามารถช่วยเหลือตนเองเกี่ยวกับกิจวัตรประจำวันได้ ไม่สามารถจะทำการงานหรือกิจการใด ของตนเองเหมือนเช่นบุคคลทั่วไปได้ จะต้องมิผู้ดูแลและคอยช่วยเหลือตลอดเวลา อาการดังกล่าว เป็นมาต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน แพทย์มีความเห็นว่าป่วยเป็นโรคจิตเภท ไม่สามารถจัดการงานได้ด้วยตนเอง นางอนุสรณ์มีความประสงค์ขอให้ศาลมีคำสั่งให้ นายวิรัตน์เป็นคนเสมือนไร้ความสามารถ เพื่อขอรับ

สิทธิประโยชน์ต่าง ๆ จากหน่วยงานของรัฐ และทำนิติกรรมจัดการทรัพย์สินต่าง ๆ เกี่ยวกับที่ดินของนายวิรัตน์ ผู้ร้องจึงมาร้องเป็นคดีนี้เพื่อขอให้ศาลมีคำสั่งให้ นายวิรัตน์เป็นคนเสมือนไร้ความสามารถตามกฎหมาย โดยบุตรของนายวิรัตน์ให้ความยินยอมและไม่คัดค้านการขอให้ศาลสั่งให้นายวิรัตน์เป็นคนเสมือนไร้ความสามารถ โดยให้อยู่ในความพิทักษ์ของนางอนุสรณ์ ทั้งนี้ นางอนุสรณ์บรรลุนิติภาวะแล้ว ไม่เป็นบุคคลวิกลจริต ไม่เป็นบุคคลที่ศาลสั่งให้เป็นคนเสมือนไร้ความสามารถ หรือบุคคลล้มละลาย ไม่เคยมีคดีในศาลกับบิดามารดาของนายวิรัตน์ และไม่เป็นผู้ซึ่งมีบุคคลใดทำหนังสือห้ามไว้มิให้เป็นผู้พิทักษ์เห็นว่า อาการของนายวิรัตน์เข้าลักษณะคนเสมือนไร้ความสามารถ นางอนุสรณ์เป็นภริยาโดยชอบด้วยกฎหมาย และเป็นผู้ดูแลนายวิรัตน์ ประกอบกับ นางอนุสรณ์ไม่เป็นบุคคลต้องห้ามตามกฎหมาย เห็นสมควรตั้งนางอนุสรณ์เป็นผู้พิทักษ์

จึงมีคำสั่งว่า นายวิรัตน์ บัญก่อน เป็นคนเสมือนไร้ความสามารถ และอยู่ในความพิทักษ์ของนางอนุสรณ์ บัญก่อน ค่าฤชาธรรมเนียมให้เป็นพับ

ประกาศ ณ วันที่ ๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

หทัยชนก แสงกลั่น

ผู้พิพากษา